

Số: 62 /BC - TA

Tu Mơ Rông, ngày 15 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của TAND huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Thực hiện Thông báo số 48/TB-TTHDND ngày 31/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN:

Được sự chỉ đạo kịp thời của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và cấp ủy địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo chức năng của đơn vị, chương trình công tác của ngành cấp trên nghiêm túc, đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng CBCC từ đầu năm và căn cứ vào kết quả công tác để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

II. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC LOẠI ÁN:

Năm 2023 (*Tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/11/2023*), TAND huyện Tu Mơ Rông tổng thụ lý 39 vụ án, việc các loại; Trong đó: Giải quyết theo thủ tục tố tụng là 29 vụ, Giải quyết theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 10 việc. Tòa án đã tiến hành giải quyết 33/39 vụ, đạt tỷ lệ 84,6%.

Chất lượng giải quyết án: Không có vụ nào bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, tỷ lệ hòa giải thành án dân sự, hôn nhân gia đình đạt tỷ lệ cao 23/26 vụ, đạt tỷ lệ 88,5%. Các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 của Bộ chính trị về cải cách tư pháp. Cụ thể như sau

1. Về án hình sự:

Tổng thụ lý: 13 vụ, gồm 25 bị cáo; Đã giải quyết, xét xử: 11 vụ, 16 bị cáo, tỷ lệ giải quyết đạt 84,6%. Còn lại 02 vụ, 09 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định.

Trong 16 bị cáo được đưa ra xét xử, có 13 bị cáo được trợ giúp pháp lý (Các bị cáo được trợ giúp đều là đồng bào dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn); Tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm; Tổ chức phiên tòa trực tuyến 02 vụ và 02 phiên tòa lưu động kết hợp truyền hình trực tiếp đến điểm cầu các xã trên địa bàn huyện Tư Mờ Rông; Không có bản án, quyết định nào bị hủy, sửa. Các vụ án đều được xét xử trong thời hạn luật định, đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Án Dân sự và Hôn nhân gia đình:

a. Án Dân sự:

Trong năm thụ lý 02 vụ (gồm: tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng vay tài sản), đã giải quyết 02 vụ (gồm Đình chỉ và Công nhận thỏa thuận của đương sự); Tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Đã giải quyết xong.

b. Án Hôn nhân gia đình:

Tổng thụ lý 14 vụ, đã giải quyết 10 vụ (gồm 10 Quyết định công nhận thuận tình ly hôn); Còn lại 04 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định.

Án hôn nhân gia đình, đương sự đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, xin ly hôn do có mâu thuẫn trong gia đình. Trong quá trình giải quyết, Tòa án đã thực hiện đúng trình tự thủ tục mà BLLTDS quy định, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để giải quyết án đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn.

3. Án Lao động, Hành chính, KDTM: Không có.

4. Về công tác Hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

Trong năm 2023, có 10 việc hôn nhân gia đình được giải quyết theo thủ tục Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tòa án đã giải quyết 10 việc; Trong đó: Đình chỉ chấm dứt việc hòa giải 04 việc; Công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án 06 việc. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Đã giải quyết xong.

III. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác thi hành án hình sự

Trong kỳ, có 15 người bị kết án phải thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đơn vị đã ủy thác thi hành án cho Tòa án khác 01 người bị kết án và Ra quyết định thi hành án hình sự đối với 14 người bị kết án, trong đó hình phạt tù 10 trường hợp, tù nhưng hưởng án treo 02 trường hợp, hình phạt tiền 02 trường hợp. Những người bị kết án đều tự giác đi chấp hành án, không có trường hợp nào hoãn hoặc đình chỉ đi chấp hành án hình sự.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự đối với những người bị kết án đúng pháp luật và thời hạn quy định; Việc lập, lưu các hồ sơ thi hành án được thực hiện nghiêm túc, khoa học, dễ dàng tra cứu.

2. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Khi có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, Tòa án huyện phối hợp tốt với Trường, phó đoàn hội thẩm tạo điều kiện cho các vị hội thẩm nhân dân được tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, cập nhật các văn bản pháp luật mới kịp thời và đảm bảo chế độ cho hội thẩm theo đúng quy định. Khi được Tòa án nhân dân tối cao cấp trang phục về thì đơn vị đã kịp cấp trang phục cho hội thẩm theo đúng quy định. Các HTND đã tích cực nghiên cứu hồ sơ vụ án khi được phân công giải quyết, xét xử án góp phần cùng Tòa án hoàn thành tốt công tác chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp dân: Việc tiếp dân được lãnh đạo đơn vị chú trọng và quan tâm, đã phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn làm công tác tiếp dân như: hướng dẫn, giải thích về trình tự, thủ tục tố tụng... Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo đơn vị đã lên lịch tiếp công dân và được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum để mọi công dân được biết.

Trong năm 2023, TAND huyện Tu Mơ Rông chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hoặc cơ quan khác có thẩm quyền chuyển đến.

4. Phối hợp trong công tác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông luôn phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan để làm tốt công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do đó, trong năm qua không có vụ án nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc phải giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ ràng. Các nhiệm vụ mà địa phương giao cho, đơn vị luôn hoàn thành tốt.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:

1. Về ưu điểm:

Trong năm 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo của TAND tỉnh Kon Tum, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy Tu Mơ Rông và sự giám sát chặt chẽ của HDND huyện và sự phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, Tòa án huyện luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ của ngành, cũng như nhiệm vụ của địa phương góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Qua kết quả công tác giải quyết án cho thấy các vụ án đều được giải quyết kịp thời, không có vụ án nào để quá hạn luật định, chất lượng giải quyết án được đảm bảo, không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đáp ứng được nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác tiếp dân được thực hiện tốt; việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan được đảm bảo; công chức, người lao động

hưởng ứng, tham gia đầy đủ có hiệu quả các chính sách, quy định do Tòa án tỉnh và địa phương phát động, không có cán bộ nào vi phạm pháp luật phải xử lý hoặc có dư luận xấu.

2. Khó khăn, vướng mắc:

Trong năm 2023 đơn vị có 01 Thư ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử tại Hà Nội và 01 Thẩm phán hiện đang theo học cao cấp lý luận chính trị nên phần nào ảnh hưởng đến công tác chung của cơ quan.

3. Đề xuất:

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí để đơn vị tổ chức sơ kết hàng năm cho hội thẩm nhân dân và trang bị tài liệu góp phần nâng cao chất lượng Hội thẩm nhân dân, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của địa phương.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ án, phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu do TAND tối cao đề ra. Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phiên tòa, hoạt động của Tổ hành chính tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp. Về công tác thi đua, phần đầu cùng TAND tỉnh thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2024.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng công tác xét xử đã được TAND tối cao xác định. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, tuyệt đối không tạm đình chỉ giải quyết vụ việc nếu không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các loại vụ án; Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính".

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự rà soát các bản án chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính.

- Tiếp tục tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm có hiệu quả theo Hướng dẫn số 136/HĐ-TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND tối cao và tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33 của Quốc hội.

- Thực hiện nghiêm túc công khai bản án theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Tăng cường khai thác, tương tác trên phần mềm trợ lý ảo để hỗ trợ tốt nhất cho công tác xét xử.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và hướng dẫn của TAND tối cao trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xét xử; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ cho đội ngũ CBCC nhằm xây dựng đội ngũ CBCC Tòa án trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương.

- Làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đủ căn cứ và đúng pháp luật. Chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật; không để khiếu nại, tố cáo kéo dài gây bức xúc cho nhân dân.

- Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Thực hiện nghiêm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, Quyết định số 120 của Chánh án TAND tối cao về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp.

2. Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

- *Về Công tác chuyên môn:*

+ Tiếp tục thụ lý, giải quyết các loại án đảm bảo chất lượng, không để án quá hạn luật định, Công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật lên cổng thông tin điện tử của ngành đúng quy định. Tăng cường Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Theo thủ tục Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án).

+ Chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, án hôn nhân gia đình, đối thoại thành công trong án hành chính.

+ Phân đấu xét xử án hình sự không có oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án bị cải sửa nặng hoặc bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán. Các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy

định của pháp luật. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác xét xử. Tổ chức các phiên tòa trực tuyến khi đủ điều kiện và xét xử lưu động một số vụ án để tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- *Công tác thi hành án*: Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành. Các quyết định liên quan đến công tác thi hành án, không để xảy ra tình trạng án có hiệu lực nhưng người bị kết án không thi hành vì không có quyết định thi hành án của Tòa án.

- *Các công tác khác*:

† *Tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo*: Tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, trình tự luật định không để người dân phải khiếu nại, tố cáo nhiều lần gây bức xúc. Kiên quyết xử lý, kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp hoặc có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ để tránh xảy ra trường hợp viết đơn khiếu nại, tố cáo.

† *Công tác báo cáo, tổng hợp*: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tổng hợp, thống kê đúng định kỳ; chính xác kịp thời gian theo yêu cầu; Theo dõi, bình xét thi đua chính xác về đối tượng, đúng chỉ tiêu theo quy định của ngành;

† *Công tác Hội thẩm nhân dân*: Tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân hoạt động có hiệu quả; thanh toán đầy đủ, đúng chế độ khi Hội thẩm tham gia xét xử. Bố trí 100% Hội thẩm nhân dân tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ khi Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Tư Mơ Rông, tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Lưu VP.



Trịnh Thị Bình Thanh